



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๒๔,๒๕๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ศธ.ทำวิจัยแอดมิชชันส์-รับตรง

### ตอบโจทย์ผู้เรียนเหมาะสมไม่สร้างภาระให้เด็ก

● กระทรวงศึกษาธิการ-ทำวิจัยแอดมิชชันส์-รับตรง ตอบโจทย์คัดเลือกผู้เรียนที่มีความเหมาะสมและไม่สร้างภาระแก่เด็กมากเกินไป

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รองประธานคณะกรรมการการศึกษา (กมธ.) การศึกษา และกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวว่าการหารือร่วมกับพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นสอดคล้องกันว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ควรเป็นระบบที่มีความหลากหลาย เหมาะสม และสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ตรงตามที่คณะ/สาขาต้องการ เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้เด็กและผู้ปกครองการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องมี 2 ระบบคือระบบรับตรง และระบบแอดมิชชันส์ ถึงจะตอบโจทย์ข้างต้นได้ โดยระบบแอดมิชชันส์จะตอบโจทย์ในเรื่องความเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้เด็กและ

ผู้ปกครอง ส่วนระบบรับตรง ก็อาจจะคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการมากกว่า ที่ผ่านมาทปอ. มีมติขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยในสังกัด 27 แห่ง ขอให้ลดการสอบตรงลง มาใช้ข้อสอบกลางมากขึ้น “ขณะเดียวกันยังมอบให้มศว ทำวิจัยระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบเด็กที่เข้าเรียนระบบรับตรง กับระบบแอดมิชชันส์ ว่าเด็กที่มา ผ่านระบบใดมีคุณภาพมากกว่ากัน ซึ่งหากผลวิจัยออกมาว่า เด็กที่เข้าศึกษาในระบบใด มีคุณภาพ ต่อไปมหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบดังกล่าวให้มากขึ้น” นพ.เฉลิมชัย กล่าว

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับมว.ศึกษาธิการ ที่จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนระหว่างการแอดมิชชันส์ และการรับตรงให้ชัดเจน โดยที่ผ่านมาทปอ. ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กำหนดสัดส่วนรับตรงและแอดมิชชันส์อยู่ที่ 50:50 แต่บางแห่งก็

ยังมีการรับตรงเกินกว่า 50% สัดส่วนการรับตรงทุกมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันหมด เพราะแต่ละแห่ง หรือแต่ละคณะ/สาขา แตกต่างกัน เมื่อเร็วๆ ทปอ.มีมติขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มาใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งจะมีทั้ง วิชาสามัญ 9 วิชา การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกด และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพด โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 เพื่อไม่ให้เด็กเรียนต้องวิ่งสอบหลายที่ “แต่มีมติดังกล่าวไม่ใช่การบังคับให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งไปใช้ข้อสอบกลางทั้งหมด เพราะบางคณะ/สาขาก็ไม่สามารถใช้ข้อสอบกลางร่วมกับคณะ/สาขาอื่นๆ ได้ อาทิ คณะนิติศาสตร์ ของมธ. ที่จะต้องดูการเขียนย่อความ เพราะในการเรียนการสอนต้องใช้ทักษะในเรื่องการเรียงความเป็นหลัก จึงไม่จำเป็นต้องเน้นวิชาสามัญเหมือนคณะ/สาขาอื่นๆ มติดังกล่าวจึงเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ใช่บังคับทุกคณะ/สาขา จะไปเปิดรับตรงเองไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย แต่ก็ให้เป็นความสมัครใจของแต่ละแห่ง” ศ.ดร.สมคิดกล่าว

